



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา ไสยะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายสุรพงษ์ พุฒซ้อน สาธารณสุขอำเภอบ้านนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา ขอประกาศแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครอง ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นในการซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในส่วนราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นหลักสำคัญอันดับแรก คำนึงถึงหน้าที่ด้วยความเสียสละรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่าง มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และองค์กร อย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เลือกปฏิบัติ ยึดความยุติธรรม กล้าตัดสินใจ และส่งเสริมที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีถูกต้องตามหลักของธรรม มีความยึดมั่นตั้งใจและสร้างความเอื้ออาทรขององค์กรสูงสุด ไม่กระทำการ โกงกินในสิ่งใด และไม่ก่อเหตุและไม่อนุญาตให้มีการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในหน่วยงานของราชการ มุ่งการบริหารราชการที่ดี มีกลไกและระบบการบริหารราชการที่ดี มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน ยึดมั่นอุทิศตนให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ ในงานบริการประชาชน ปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มความสามารถ ยินยอมให้มีข้อติติงและให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประโยชน์ บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลและยึดหลักการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ กล้าตัดสินใจ มีความรับผิดชอบต่อ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งเน้นผลงานเพื่อส่วนรวม กล้าทำหน้าที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงจรรยาบรรณของวิชาชีพ

โดยข้าพเจ้าขอประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรคุณธรรมและหน่วยงานที่มีคุณธรรม และสำนักงานสาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

และขอพระสยามเทวาธิราชฯ จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอด ศาสตร์พระราชแห่งทฤษฎีธรรม ดำเนินชีวิตอย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยึดมั่นอย่างสุจริต เพื่อร่วมโลดแล่นนำประเทศไทยให้มีเรื่องราวดีงามในสากลสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรพงษ์ พุฒซ้อน)  
สาธารณสุขอำเภอบ้านนา



ประกาศเจตนารมณ์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายสุรพงษ์ พุดซ้อน สาธารณสุขอำเภอบ้านนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขทุกคน ว่า กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในทุกโอกาส ชนและเทศกาลต่าง ๆ และการรับนั้นจะ ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมจิตใจที่ดีขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งหมายความคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มุ่งการกระทำ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส มีธรรมาภิบาล และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ รวมถึงไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจมอบให้เพื่อจูงใจ เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ เว้นแต่ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่อาจโดยข้อยกเว้นจากกฎหมายบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของประเพณี โดยไม่ขัดต่อระเบียบของ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณวิชาชีพของกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง และทุกระดับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และระเบียบ แนวคิดค่านิยมจริยธรรมที่ดี ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นรากฐานแห่งการพัฒนา “กระทรวงสาธารณสุข ให้ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นำสู่ “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุรพงษ์ พุดซ้อน)  
สาธารณสุขอำเภอบ้านนา



ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการ  
คุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายสุรพงษ์ พุ่มข้อน สาธารณสุขอำเภอบ้านนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุด ของสำนักงาน  
สาธารณสุขอำเภอบ้านนาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน  
กระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของกระทรวงสาธารณสุขขอแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน  
ที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกัน ระหว่างบุคคล และสร้างวัฒนธรรมที่ปลอดภัยในการปฏิบัติงานปราศจากการ  
แสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้  
เกียรติและเท่าเทียมกันและกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการ  
คุกคามทางเพศในการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ  
ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วง  
ละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข  
จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความ  
เป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ หลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ส่งเสริมความตระหนักรู้ชายไม่  
กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลอื่นอันเนื่องมาจากเหตุแห่งเรื่องของเพศ และไม่  
กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมที่ไม่ทนต่อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ ในกลุ่ม  
ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ ข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรทุกคน  
ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และการเผชิญในหลักวิถีทางอันเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัย ไม่ให้เกิดแสวงหา  
ประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงานแก่บุคคลผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน  
ราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ บุคลากรทุกคน และบุคคลภายนอกที่เข้า  
มาเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข

๔. สร้างกลไกและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วง  
ละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่ชัดเจน และเข้าถึงได้ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจาก  
การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายสุรพงษ์ พุ่มข้อน)  
สาธารณสุขอำเภอบ้านนา